

แนวทางการกำกับดูแลการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อรองรับกิจการ (Tender Offer : T/O)

ผ่านสื่อ on-line

หลักการ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ผ่านสื่อ on-line เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ การกำกับธุรกรรมดังกล่าวยังคงมีหลักการเดียวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในปัจจุบัน การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคำเสนอซื้อผ่านสื่อดังกล่าว เป็นเพียงการเพิ่มช่องทางการกระจายข้อมูลสู่ผู้ถือหลักทรัพย์เท่านั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ยังคงมีหน้าที่จัดทำและส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยวิธีการเดิมตามที่ประกาศกำหนด จะเผยแพร่ผ่านสื่อ on-line เพียงอย่างเดียวไม่ได้

1. การประกาศหรือโฆษณาว่าจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ผ่านสื่อ on-line เช่น internet ถือเป็นการประกาศเจตนาต่อสาธารณชนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์หรือไม่?

ตามเจตนารมณ์ของประกาศในปัจจุบัน การประกาศหรือโฆษณาทางสื่อมวลชนว่าจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ถือเป็นการประกาศเจตนาต่อสาธารณชนวิธีหนึ่ง เนื่องจากการแจ้งให้คนจำนวนมากทราบ ดังนั้น กรณีการประกาศหรือโฆษณาผ่านสื่อ on-line ซึ่งเป็นช่องทางที่คนจำนวนมากสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ จึงถือเป็นการประกาศเจตนาต่อสาธารณชนเช่นเดียวกัน

2. ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถเผยแพร่คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ผ่านสื่อ on-line ได้หรือไม่ อย่างไร?

การเผยแพร่แบบ 247-4 ผ่านสื่อ on-line สามารถกระทำได้ โดยหลักการแบบ 247-4 ในสื่อ on-line ต้องไม่แตกต่างจากแบบ 247-4 ที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องไม่มีการนำเสนอที่มีการเน้นข้อความใดเป็นพิเศษ เช่น ต้องไม่ใช่ลิ้งค์หรือขนาดตัวอักษรสำหรับข้อมูลบางส่วนแตกต่างจากข้อมูลส่วนอื่น หรือต้องไม่เชื่อมโยง (hyperlink) ไปยังข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นการโฆษณาที่ให้ข้อมูลมากกว่าข้อมูลที่ปรากฏในแบบ 247-4 และเพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหลักทรัพย์ศึกษาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อ ก่อนการตัดสินใจ ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ควรจัดให้มีระบบเพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้ถือหลักทรัพย์ได้ศึกษาข้อมูลในแบบ 247-4 ก่อนการตัดสินใจขายในคำเสนอซื้อแล้ว

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต้องรับรองว่าแบบ 247-4 ที่ปรากฏบนสื่อ on-line ต้องมีข้อมูลไม่แตกต่างจากแบบ 247-4 ที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และไม่ว่าแบบดังกล่าวจะปรากฏบน website ของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ยังคงเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต้องจัดให้มี

ข้อความรับรองข้อมูลที่ปรากฏในแบบ 247-4 บนสื่อ on-line ว่า "แบบ 247-4 ที่ปรากฏบนสื่อ on-line ไม่แตกต่างจากแบบ 247-4 ที่ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต."

อนึ่ง สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ผ่านสื่อ on-line ให้ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์หรือผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบก่อนการเผยแพร่ผ่านสื่อ on-line ด้วย

3. ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต้องรับผิดชอบกรณีที่มิใช่ผู้ไม่พึงประสงค์เข้าถึงระบบและแก้ไขข้อมูลในแบบ 247-4 และใบแสดงความจำนงในการขายหลักทรัพย์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อ on-line หรือไม่ อย่างไร?

ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต้องเป็นผู้จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยเพียงพอที่จะป้องกันมิให้มีการแก้ไขข้อมูลแบบ 247-4 ในสื่อ on-line เพื่อให้ผู้ถือหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและไม่ถูกแก้ไข

4. ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สามารถจัดให้มีการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ผ่านสื่อ on-line ได้หรือไม่ อย่างไร ?

เนื่องจากใบแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์เป็นเอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหลักทรัพย์ใช้ยืนยันกับผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในกรณีที่เกิดปัญหาในภายหลัง เช่น กรณีที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์กำหนดแล้ว แต่ไม่มีชื่อปรากฏในรายชื่อผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ผู้ถือหลักทรัพย์ก็สามารถใช้ใบแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์เป็นเอกสารทางกฎหมายเพื่อยืนยันกับผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้ ดังนั้น การมีเอกสารหลักฐานในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์จึงยังเป็นเรื่องที่เป็น และโดยที่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายรองรับเอกสารที่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จึงไม่สามารถยอมรับการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ผ่านสื่อ on-line ได้ โดยยังต้องใช้ใบแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ในรูปกระดาษ (hard copy) เช่นเดิม